

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ (28 พ.ย.59)</p>	<p>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวัง ได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน จำนวนทั้งสิ้น 45,259 คน รวม 29 วัน มี 954,467คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 3,347,404.25 บาท รวม 29 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 72,424,239บาท</p> <p>ทั้งนี้จำนวนประชาชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ซึ่งมีเป็นจำนวนถึง 45,259 คน ถือเป็นสถิติดีต่อวันที่มากที่สุด นับตั้งแต่การเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมศพ นอกจากนี้หลังพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดमार (100 วัน) หรือหลังวันที่ 20 มกราคม 2560 พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจะลดลงจากวันละ 4 รอบ เหลือวันละ 2 รอบ ซึ่งจะทำให้มีเวลาในแต่ละวันเพิ่มขึ้น สำหรับการเข้าไปกราบสักการะพระบรมศพ</p> <p>ด้าน พล.ต.ธรรมบุญ วิถี รองแม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังแจ้งงดการเปิดให้เข้าสักการะพระบรมศพในวันที่ 1-2 ธันวาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะใช้ช่วงเวลานี้จัดกิจกรรมบักดินนึ่งเดี่ยว โดยจะเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่เวลา 21.30 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน รอบสนามหลวง และพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา-ลานพระบรมรูปทรงม้า อีกทั้งจะใช้โอกาสนี้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบการป้องกันอัคคีภัย การฟื้นฟูต้นไม้ทั้งหมด รวมถึงกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะเชื้อโรค เพื่อป้องกันโรคระบาด</p> <p>หน่วยปฐมพยาบาล</p>
<p>สยามกีฬา (27 พ.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกทม. (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. รายงานผลการปฏิบัติงานของวันที่ 25 พ.ย.59 มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 17,860 คน ส่วนใหญ่เป็นการปฐมพยาบาลพื้นฐาน การตรวจโรค และการรักษา เช่น ระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ/เวียนศีรษะ ไข้ เจ็บคอ ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดหลังปวดขา แพ้ ผื่นคัน หนี้อย อ่อนเพลีย รวมทั้งรับการปรึกษาเรื่องสุขภาพ และรับการประเมินปัญหาสุขภาพจิต 35 คน มีปฏิกิริยาโศกเศร้า ซึมเศร้า และเครียด ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชนที่ต้องเดินทางมาคนเดียวควรเขียนรายละเอียดจดติดตัวระบุว่า แพ้ย อะไร มีโรคประจำตัวอะไร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดูแลและติดต่อญาติ สำหรับเด็ก ขอให้เขียนชื่อพ่อแม่เบอร์โทร.ติดตัวใส่กระเป๋าเด็กไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในกรณีพลัดหลง และสามารถขอรับบริการทางการแพทย์</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ วิถีชีวิต (27 พ.ย.59)</p>	<p>- เสนอสกู๊ป ทีมแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารเฉพาะกิจขึ้นที่สนามหลวง เพื่อทำหน้าที่เป็น "กองอำนวยการ" ช่วยประสานงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพฯ กับส่วนราชการและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ทีมเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินทุกคน ทุกหน่วยงาน ขอสืบสานพระราชปณิธานนี้ของในหลวง ด้วยการทุ่มเทชีวิตเพื่อดูแลรักษาประชาชนของพระองค์ท่าน ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีในทุกกรณี ไม่ว่าจะในยามวิกฤตฉุกเฉิน หรือในสภาวะปกติ โดยทาง สพฉ.จะสนับสนุนการแพทย์ เพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด</p>
<p>เว็บไซต์โพสทูเดย์ (26 พ.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,266 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.5 น้อมนำการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักคิด รู้จักกิน รู้จักประมาณตน มาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือ การขยันทำมาหากิน ประหยัด อดออม (ร้อยละ 67.4) และ การประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 58.3)</p> <p>เมื่อถามถึงภาพเหตุการณ์พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้งและระลึกถึงมากที่สุดคือ การมีหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คอยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุกรันดาร (ร้อยละ 81.0) รองลงมาคือ ทรงห่วงใยผู้ป่วย และรับเป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์ (ร้อยละ 51.9) และการให้แพทย์ศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมโรคเรื้อน โรคโปลิโอ โรคหิวาตกโรค โรคฉี่หนู ได้สำเร็จ</p> <p>สำหรับความประทับใจมากที่สุดในทรงงานด้านโภชนาการ การสร้างแหล่งอาหารให้คนไทยอ้วนท้อง มีสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือ ทรงทดลองเพาะพันธุ์ข้าว และพระราชทานพันธุ์ข้าว เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกร (ร้อยละ 73.8) รองลงมาคือ ทรงทดลองเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นพระองค์แรก เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้แก่คนไทย (ร้อยละ 59.1) และ ทรงทดลองเลี้ยงโคนมและทรงทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เพื่อเป็นแหล่งแคลเซียมให้คนไทย (ร้อยละ 40.8)</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (28 พ.ย.59) แนวหน้า (28 พ.ย.59) เดลินิวส์ คอลัมน์กอสซิปกาเมือง(29 พ.ย.59)</p>	<p>ทำดีเพื่อพ่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันปลูกสมุนไพรมะเขือต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>-เสนอข่าว ที่บริเวณลานข้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม เหล่าช่างตัดผมและช่างเสริมสวยในจังหวัดกว่า 40 คน ร่วมให้บริการตัดผมให้กับประชาชนที่เดินทางมาโรงพยาบาลฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก</p> <p>-กล่าวว่า เกือบ 50 วัน แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้อย่างต้องกระตุ้นคนไทยให้เปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็นพลังอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข จึงจับ มือกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และศูนย์รับบริจาคดวงตา เปิดรับบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็น พระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ดีเด่น 1 ธ.ค.นี้ ถึง 5 ธ.ค.ปีหน้า</p> <p>แม้จะมีความเชื่อและความกลัวของคนไทยว่า เกิดมาชาติหน้าจะไม่ครบ 32 เป็นอุปสรรคใหญ่ขวางอยู่ แต่เพื่อให้เป็นตัวอย่าง "หมอโส" นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ก็บอ้ยัน เดินหน้าวัดวัดปากกา มอบดวงตา บริจาคอวัยวะทั้งหมดให้กับสภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป เจ้าตัวยอมรับ ที่เพิ่งมาบริจาคตอนอายุขนาดนี้เพราะ ติดกำแพงความกลัว แต่พอคิด ๆ ดู ตายแล้วมันจะไปเจ็บปวดอะไรอีก ก่อนหน้านั้น "ปลัดโสภณ" ยังเป็นแกนนำหลักในการบริจาคเลือดมาแล้วรอบหนึ่ง ครั้นนี้ยังเอาชนะความกลัวมาได้อีก "ยอมใจ" ท่านปลัด</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสดบ้านเมือง คอลัมน์เลขที่๑ ขอยปลื้มมณี (27 พ.ย.59)</p> <p>มติชน (28 พ.ย.59)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ (26 พ.ย.59)</p>	<p>นโยบายออกกำลังกาย</p> <p>- เสนอข่าว ดร.มาร์กาเรต ซาน ผู้อำนวยการWHO แสดงความยินดีกับรัฐบาลไทยในการชักชวนให้ออกกำลังกายเป็นประจำระหว่างสัปดาห์ของการทำงาน โดยชื่นชมการริเริ่มของนายฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับโลก โดยกระทรวงสาธารณสุข และ สสส. ร่วมกันยกย่อง "แผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ" เรียกว่า "ยุทธศาสตร์ 5 ยกกำลัง 3" หรือ 5x5x5 คือ 1.ดำเนินการใน 5 กลุ่มวัย ทั้งทารก ในครรภ์ เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 2.ส่งเสริมให้ 5 สถานที่จัดให้มีกิจกรรมทางกาย คือ สถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และสถานขนส่ง 3.สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย คือ มีระบบสนับสนุน มีการวิจัย มีการติดตามประเมินผล มีการพัฒนาศักยภาพ และมีการสื่อสารณรงค์ ตั้งเป้าให้คนไทย มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นจาก 68% เป็น 75% ในอีก 5 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธเวลา 15.00-16.30 น. ว่า จะช่วยลดปัญหาพฤติกรรมเนือยนิ่ง และทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ได้ ขณะนี้กรมอนามัยได้ยกย่องยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข และคาดว่าจะเสนอ ครม. ในเดือนเมษายน 2560 โดยเน้นการมีกิจกรรมทางกายของคน 5 กลุ่มวัย ได้แก่ 1.แม่และเด็กปฐมวัย 2.วัยเรียนและวัยรุ่น 3.วัยทำงาน 4.ผู้สูงอายุ และ 5.กลุ่มเฉพาะหรืออาชีพต่างๆ โดยตั้งเป้าว่าคนไทยจะต้องมีกิจกรรมทางกายเพียงพอร้อยละ 84 ระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลงร้อยละ 10</p> <p>-เสนอข่าว โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอชวนให้คนหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้น โดยหยิบเอาท่าทางที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์เป็นท่าในการออกกำลังกาย โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรใน รพ.ชัยภูมิ มาร่วมกันออกสเต็ปกันอย่างสนุกสนาน</p>
<p>ไทยโพสต์ , มติชนออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย โอเอ็นเอ็น (26 พ.ย.59)</p>	<p>ช่วยชวานา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการ รมว.สธ. กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด รับซื้อข้าวสาร จากชวานาเพื่อใช้ในหน่วยบริการ พร้อมจัดพื้นที่ให้ชวานาจำหน่ายข้าวสาร ข้อมูลการรับซื้อข้าวสารและจัดพื้นที่ ให้ชวานาขายตั้งแต่วันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2559 ช่วยให้ชวานาขายข้าวสารได้จำนวน 352,132 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 10,638,966 บาท แยกเป็นการรับซื้อของหน่วยงานในสังกัด 247 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 311,591 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 9,747,121 บาท เพื่อจัดบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามหลักโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนหน่วยงานสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 201 แห่ง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล ในทุกระดับ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดพื้นที่ให้ชวานาขายข้าวสาร ช่วยให้ชวานาขายข้าวสารได้ จำนวน 40,541 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,161,845 บาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ (28 พ.ย.59)</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการรักษาโรคเสพติดยาสูบ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมการค้ายาสูบไทย ออกมาคัดค้านมาตรการห้ามแบ่งซองขายบุหรี ที่กำหนดอยู่ในร่างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่นั้น ขอยืนยันตามหลักวิชาการว่าการห้ามแบ่งซองขายบุหรีเป็นมวน ๆ จะช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรีแบบเป็นครั้งเป็นคราว เลิกสูบบุหรีได้ง่ายขึ้น ซึ่งในประเทศไทย มีผู้ที่สูบบุหรีในลักษณะนี้มากถึงล้านสี่แสนคน การห้ามแบ่งซองขายบุหรีเป็นมวน จึงมีอันส่งผลโดยตรงต่อคนกลุ่มนี้ ทำให้จิตใจเลิกบุหรีได้มากขึ้น ที่สำคัญการแบ่งซองขายบุหรีแบบเป็นมวน ทำให้คนที่มีรายได้น้อย ทั้งเด็กและคนที่ยากจนสามารถเข้าถึงบุหรีได้ง่ายและได้ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่อนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้ประเทศภาคีดำเนินการห้ามการแบ่งซองขายบุหรีแบบเป็นมวน ๆ และขณะนี้ มี 93 ประเทศที่ออกกฎหมายนี้แล้ว ขอวิงวอนให้กรมการที่พิจารณาร่าง พ.ร.บ.นี้ทุกท่าน ได้โปรดช่วยกันรักษามาตรการห้ามแบ่งซองขายบุหรีแบบเป็นมวน ตามที่มีอยู่ในมาตรา 39 ของร่าง พ.ร.บ.นี้ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงบุหรี ซึ่งจะลดจำนวนนักสูบบุหรีใหม่</p>
<p>ไทยรัฐ (27 พ.ย.59) มติชน บ้านเมือง (28 พ.ย.59)</p>	<p>ดึงงบบัตรทองช่วยบุคลากร สธ.</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง กรณีการช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 หลังจาก สตง.ระบุว่า เป็นการใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ และ นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ให้สามารถนำเงินจากบัตรทองมาช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขได้ ขณะนี้ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษา และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น ให้สามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้ได้ โดยกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย 3 กรณี คือ 1.เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร 240,000-400,000 บาท 2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการทำงานชีวิต 100,000-240,000 บาทและ 3.บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 100,000 บาท ขั้นตอนคือ บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายยื่นคำร้องที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่หรือหน่วยบริการที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน 1 ปี คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องจะพิจารณาภายใน 30 วัน แต่หากมีเหตุจำเป็นสามารถอนุมัติขยายเวลาพิจารณาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร 1330</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระจกไร้เงา (28 พ.ย.59)</p>	<p>ให้เอกชนคุมค่ารักษา ชรก.</p> <p>- กล่าวว่ ค่อนข้างชัดเจนแล้วสำหรับ “แนวทางการให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ” ต้องยอมรับว่าแนวคิดของกระทรวงการคลังในเรื่องนี้ยังมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่มองว่าแนวคิดดังกล่าวอาจไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องทั้งหมด และการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องนี้ยังไม่ได้ขอความเห็นจากข้าราชการผู้ใช้สิทธิแต่อย่างใด</p> <p>นพ.อำพล จินดาวัฒนะ” เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระบุว่า การแก้ปัญหาเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ที่ใช้งบประมาณสูงชันนั้น อาจต้องย้อนไปดูที่ระบบการบริหารจัดการ การออกแบบระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เพราะการใช้จ่ายในเรื่องนี้เป็นการใช้จ่ายเงินสาธารณะ การแก้ปัญหาจึงต้องไปดูเรื่องการออกแบบระบบ กลไกการบริหารจัดการมากกว่า และควรมีการตั้งกองทุนบริหารสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการที่เป็นองค์กรสาธารณะไม่แสวงหาผลกำไรเข้ามาดูแล ไม่ใช่การมุ่งแก้ปัญหาเพียงลดจำนวนเม็ดเงินอย่างเดียว</p> <p>หลังจากนี้คงต้องติดตามกันต่อไป หากในที่สุดกระทรวงการคลังยังยืนยันที่จะดำเนินการดึงเอกชนเข้ามาบริหารจัดการงบประมาณในส่วนนี้ จะมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว ถือเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>แมงลักลดอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว การเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายของผู้ช่วยเภสัชกรโรงพยาบาลใน จ.ขอนแก่น ซึ่งคาดว่ามีส่วนสาเหตุจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก “แมงลักชนิดแคปซูล” ตามข้อมูลที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “รพ.สต.ดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์” นำมาโพสต์เตือนนั้น ได้ทำให้เกิดความตื่นตัวในวงการแพทย์อีกครั้ง หลังจาก อย. เคยออกมาแจ้งเตือนถึงอันตรายจากผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มาแล้ว แต่ก็ยังไม่ยอมให้มีการจำหน่ายกันอย่างเปิดเผย กระทั่งเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(26 พ.ย.59)</p> <p>เดลินิวส์ (26 พ.ย.59)</p> <p>คมชัดลึก (26 พ.ย.59)</p> <p>ข่าวสด มติชน (27 พ.ย.59)</p>	<p>บุคลากรทางการแพทย์เองในที่สุด</p> <p>นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ช่วยเภสัชกรรายนี้ อยู่ระหว่างการชันสูตรหาสาเหตุ เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารแมงลักแคปซูล เนื่องจากมีส่วนผสมของยาอันตรายเรียกว่า "ไซบูทรามิน" ที่ผ่านมา อย.เคยมีข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนแล้วว่า เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนผู้จำหน่ายอาหารแมงลักแคปซูลผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ถือว่ามีความผิด อย.จะดำเนินการกับบุคคลเหล่านี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีระชัย วรรณสารเมธา ผอ.โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นผู้ได้บังคับบัญชาชื่อ น.ส.ธัญญาภรณ์ ภูมิแสนโคตร อายุ 24 ปี ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเภสัชประจำโรงพยาบาล ผู้เสียชีวิตปกติเป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงดี ทั้งยังเป็นนักกีฬาบอลเลย์บอลของโรงพยาบาลด้วย จึงยังไม่สรุปว่าผู้ตายเสียชีวิตจากการทานอาหารเสริมตัวดังกล่าว อย่างไรก็ตามได้มีการนำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกว่า 30 คนที่เคยทานอาหารเสริมชื่อแมงลักพาวเวอร์สลิม ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ผู้เสียชีวิตทานไปตรวจคลื่นหัวใจ พร้อมส่งตัวอย่างอาหารเสริมสมุนไพรแมงลักไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพิสูจน์ว่ามีสารไซบูทรามินหรือไม่ คาดว่าจะทราบผลภายใน 1 สัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์แมงลัก อย.เคยประกาศเตือนแล้วว่าอันตราย เพราะผสมสารไซบูทรามิน และใช้เลข อย.ปลอม หากเจอผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถนำเลข อย.มาตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ อย. หรือแอปพลิเคชัน Oryor Smart Application"</p> <p>ขณะที่ น.ส.สถาพร อารักษ์วาทะ นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า อย.เคยเตือนผู้บริโภคให้ระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมงลัก เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและนำเข้า รวมถึงใส่สารไซบูทรามินด้วยนั้น ขอให้ อย.ทำตามที่เคยแถลงข่าวไว้ว่าจะดำเนินการกับผู้กระทำความผิด โดยขอให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังและโดยเร็ว เช่น ห้ามขายและห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนี้ในทุกช่องทาง ที่สำคัญควรบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งและเด็ดขาดกว่านี้ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภครายใดเสียชีวิตจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกถ้า อย. ทำธนาคารข้อมูลว่าสินค้าใดเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก</p> <p>- เสนอข่าว ภก. ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. ได้ออกมากล่าวถึงผลตรวจผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบมีสารไซบูทรามินที่เป็นสารต้องห้ามจริง และมีการสวมเลข อย.ปลอม พร้อมยอมรับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบผสมไซบูทรามินก็เหมือนกับการปราบปรามยาบ้า ที่ไม่เคยสาวไปถึงต้นตอใหญ่เลย เพราะพวกนี้มักจะเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆ ยอมรับว่าการปราบปรามยังมีข้อจำกัดอยู่</p>
<p>มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ (26 พ.ย.59)</p> <p>มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น (26 พ.ย.59) แนวหน้า(28 พ.ย.59)</p>	<p>อาหารเป็นพิษ</p> <p>นร.โคราชปวดท้องคาดติดไวรัส</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมือง นครราชสีมา กว่า 70 ราย มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียนจากอาหารเป็นพิษนั้น นายศรัทธา บุตดาเพ็ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าไม่น่าจะเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน เพราะพบว่าเด็กนักเรียนที่ห่อข้าวจากบ้านมารับประทานก็มีอาการเจ็บป่วย เด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารชนิดเดียวกันบางคนก็มีอาการเจ็บป่วย แต่บางคนก็ไม่มีอาการ จากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่าโนโรไวรัส เป็นไวรัสในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคหวัดลงกระเพาะ โรคนี้จะปรากฏอาการหลังได้รับเชื้อ 24-48 ชั่วโมง โดยผู้ได้รับเชื้อจะมีอาการอ่อนเพลีย อาเจียน ปวดท้อง และ ท้องเสียสามารถแพร่ติดต่อกันจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้โดยการปนเปื้อนเชื้อในอาหารและน้ำดื่ม อย่างไรก็ตามคงต้องรอผลการตรวจเชื้อจากเด็กนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วย คาดว่าจะทราบผลภายใน 3 วัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ.และโฆษก สธ. กล่าวว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเข้ารับรักษาใน รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 1 ล้านกว่าคน สาเหตุจากการรับประทานอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาด ในปีนี้มีรายงานผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 1,038,770 คน เสียชีวิต 5 ราย ส่วนกรณีเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา มีอาการคลื่นไส้อาเจียน และท้องเสียรุนแรง ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วได้เก็บตัวอย่างอาหารและ น้ำดื่มที่จำหน่ายในโรงเรียน คาดว่าจะทราบผลสัปดาห์หน้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ (26 พ.ย.59)</p>	<p>จนท.สาธารณสุขกินซีฟูด</p> <p>-เสนอข่าว จนท.สาธารณสุข จากอุบลราชธานีมาดูงานภาคตะวันออก คืบแรกลงเรือไปอนเกาะเสม็ด มื้อเย็นกินซีฟูด พอดีสี่เกิดอาเจียน ท้องเสีย บางรายถ่ายหนักถึงกับเป็นลม มีอาการทั้งหมด 15 คน ส่งรพ.ระยอง 7 คน ล่าสุดอาการดีขึ้น แต่ยังคงนอนสังเกตอาการที่ รพ. ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี</p>
<p>New)108 (28 พ.ย.59)</p>	<p>โนโรไวรัส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า โนโรไวรัสก่อให้เกิดอาการเป็นพิษ ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอยู่ร่วมกัน โรคนี้ไม่ได้น่ากลัว แต่ทำให้เกิดความกังวล สิ่งสำคัญคือต้องดูแลเรื่องความสะอาด</p> <p>-ด้าน นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม.กล่าวถึงกรณีเด็กในโรงเรียนบางแห่งใน กทม.ท้องเสียเนื่องจากเชื้อโนโรไวรัสว่า อาการท้องเสียเกิดได้จากหลายสาเหตุ เชื้อโนโรไวรัสก็เป็นสาเหตุหนึ่ง แต่ยืนยันว่าเชื้อมิได้มีการระบาด และไม่ใช้เชื้อใหม่</p>
<p>แนวหน้า (26 พ.ย.59)</p> <p>ข่าวสด (26 พ.ย.59)</p> <p>ข่าวสด (27 พ.ย.59)</p>	<p>กัมมะถันรื้อ</p> <p>-เสนอข่าว กรณีก๊าซกัมมะถันรื้อจากโรงงาน บริษัทชัชชัยไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผลิตกรดมะนาว (หัวน้ำส้ม) ในนิคมอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จนส่งผลทำให้มีประชาชนสุดดมสารเคมีเข้าไป เกิดมีอาการหายใจไม่ออกและอาเจียนออกมาเป็นเลือด ต้องห้ามส่ง รพ.ศรีมหาโพธิ เป็นจำนวนมากนั้น</p> <p>นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าปราจีนบุรี ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเสนอ 3 หัวข้อ ดังนี้ คือ 1.สั่งปิดโรงงาน 2.มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย แจ้งความดำเนินคดี 3.เสนอให้มีการ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ</p> <p>ทั้งนี้ หลังการประชุม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุริยะ ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้เสียหาย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ อุตสาหกรรมจังหวัดยังได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนาม เพื่อเสนอไปยังอธิบดีกรมโรงงานเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตและปิดโรงงานดังกล่าวต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ กล่าวว่า ได้ตรวจสอบยอดประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาอาการที่ รพ.ศรีมหาโพธิ มีจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย แพทย์รักษาอาการและอนุญาตให้กลับบ้านได้ 29 ราย รับไว้รักษาอาการจำนวน 8 ราย ได้รับแจ้งทั้งหมดอาการดีขึ้น รอคำสั่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านต่อไป</p> <p>ขณะที่ แพทย์ - พยาบาลจาก รพ.ศรีมหาโพธิ และสจ.ปราจีนบุรี มาตรวจสุขภาพชาวบ้านจำนวน 70 ราย พบมีผู้ได้รับผลกระทบ 17 ราย ไม่พบอาการ 3 ราย ที่เหลือมีผลกระทบเล็กน้อย เช่น ครั่นเนื้อครั่นตัว สำหรับผู้ได้รับผลกระทบมีอาการคือ แสบ-เคืองตา หายใจติดขัด ได้ให้การรักษาตามอาการ</p> <p>- เสนอข่าว นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี ได้เดินทางเข้าตรวจสอบโรงงานของบริษัทชัชชัยไบโอเทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วนของโรงงานดังกล่าวพบมี 2 ใบอนุญาต คืออนุญาตทำกรดมะนาว กับทำกรดกัมมะถัน ส่วนสาเหตุที่เป็นปัญหานั้นมาจากโรงงานผลิตกรดกัมมะถัน แจ้งข้อกล่าวหาละเมิดข้อกฎหมาย คือประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยโรงงานแห่งนี้เคยมีปัญหามาก่อนแต่ไม่มีการแก้ไข จึงสั่งปิดกิจการโรงงานโดยไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นคณะกรรมการอันประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้าน จะต้องเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจะมีความเห็นร่วมกันว่าให้ประกอบกิจการได้ ถึงจะอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้</p>
<p>มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ (26 พ.ย.59)</p>	<p>บอร์ด สข.ชงตั้ง กปช.13เขต</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) โดยมี นพ.ทวีเกียรติ บุญยะไพศาลเจริญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อคัดเลือก กขป. จำนวน 13 เขต ได้แก่ กขป.ระดับภูมิภาค 12 เขต และกรุงเทพฯ 1 เขต สอดคล้องกับแนวทางเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. คาดว่าการสรรหา กขป.จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 และ จะปฏิบัติหน้าที่ได้ในเดือนมีนาคม ปี 2560 มีหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวแทนของประชาชนทุกภาคส่วน ในการนำปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (28 พ.ย.59)</p>	<p>สป.สธ.ติด1 ใน 3 องค์กรโปร่งใส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า รมว.สธ.กำหนดให้ธรรมาภิบาล ในการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูป สธ. โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สธ.เร่งรัดการดำเนินการ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า สำนักงานปลัด สธ.ได้คะแนนร้อยละ 88.22 ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากเป็นอันดับ 3 รองจากกรมราชองครักษ์ และ กรมธนารักษ์ ส่วนหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัด สธ.ได้ร้อยละ 80.95 สูงกว่าปี 2558 ร้อยละ 3.12 ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 79.56 สูงกว่าปี 2558 ร้อยละ 5.35</p> <p>ในปีงบประมาณ 2560 สธ.ยังกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของไอทีเอ เพื่อให้การทำงานโปร่งใสอย่างแท้จริง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น ผู้จัดการออนไลน์ (27 พ.ย.59) แนวหน้า (28 พ.ย.59)</p>	<p>สธ.จัดตั้งศูนย์ฟ้งได้</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายดังกล่าวไปดำเนินการ โดยสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวขึ้น ตั้งแต่ปี 2543 และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ในปี 2547 และใช้ชื่อว่า "ศูนย์ฟ้งได้" มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงอย่างครบวงจร ปัจจุบัน มี "ศูนย์ฟ้งได้" ในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง จำนวน 829 แห่ง ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2547-2558 พบว่า มีเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 206,244 ราย เป็นเด็ก 108,933 ราย และสตรี 97,291 ราย โดยในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสม จนเป็นเหตุให้เด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศมากที่สุด ส่วนในสตรีมีสาเหตุมาจากการหึงหวงทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายกัน และจากข้อมูลล่าสุดในปี 2559 มีผู้มารับบริการที่ศูนย์ฟ้งได้ จำนวน 22,850 ราย 63 ราย/วัน หรือ 3 คน/ชม. ปัจจัยส่วนใหญ่มาจากสัมพันธภาพในครอบครัว</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการออนไลน์ แนวหน้า (26 พ.ย.59)</p>	<p>วันเอดส์โลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกจะร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ มีเป้าหมายเพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ให้สำเร็จภายในปี 2573 ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ พบว่าในปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 426,999 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต 16,122 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,304 คน สำหรับมาตรการลดปัญหาเอชไอวีและเอดส์ของไทย อาทิ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้สถานะการติดเชื้อ และรับการรักษาแต่เนิ่นๆ โดยใช้ยาต้านไวรัส PrEP เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการถุงยางอนามัย และพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>ส่วนสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของไทยพบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุ 15 - 24 ปี ทั้งในเขตเมืองและชนบท กรมฯ ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (ระยะเวลา 5 ปี) เพื่อยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นอันตราย โดยตั้งเป้าในปี 2564 ลดอัตราป่วยโรคซิฟิลิสไม่เกิน 3.5 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยโรคหนองในไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน</p> <p>ขอความร่วมมือหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมพลังจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกอย่างพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนประชาชนที่ประเมินว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี เข้ารับคำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ความเข้าใจผิดกินไข่ทำให้เกิดแผลเป็น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมสบส.ได้ดำเนินการสำรวจความเชื่อด้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>new)108 (28 พ.ย.59)</p>	<p>สุขภาพของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและ 4 ภาค จำนวน 501 คนในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เกี่ยวกับการดูแลรักษาบาดแผลต่างๆไป พบว่าประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ยังเข้าใจวิธีการดูแลบาดแผลไม่ถูกต้อง โดยร้อยละ 60 เข้าใจผิดว่ากินไข่แล้วทำให้แผลปูดเป็นแผลเป็น โดยพบในคนภาคเหนือมากที่สุด ร้อยละ 74 รองลงมา ภาคกลางร้อยละ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 62 กทม.และปริมณฑลร้อยละ 55 กลุ่มอายุที่เชื่อมากที่สุดคืออายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 68</p> <p>หัวใจสำคัญของการดูแลบาดแผลทุกชนิด มี 2 ประการคือ คือ 1.การรักษาความสะอาดแผล ป้องกันการติดเชื้อโรค และ 2.การบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น โดยสารอาหารที่ช่วยให้บาดแผลหายเร็วขึ้น ได้แก่ 1.โปรตีนจากเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเหลือง ถั่วเมล็ดแห้ง เป็นต้น 2.วิตามินซี ทำหน้าที่สร้างผนังของเซลล์ ทำให้เส้นเลือดฝอย แข็งแรงและไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ และช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 3.สังกะสี พบมากในเนื้อสัตว์ นม ไข่ ตับ ถั่วเหลือง ช่วยให้เซลล์จับกับวิตามินกระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้น ดังนั้น ไข่จึงไม่ใช่อาหารแสลงหรืออาหารต้องห้าม” ยืนยันว่าแผลเป็นที่ปูดโต ไม่ได้เกี่ยวกับการกินไข่ แต่เป็นธรรมชาติของเนื้อหนังของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยกรม สบส.ได้ให้ออสม.ให้ความรู้ประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (28 พ.ย.59)</p>	<p>แนะสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุปัญหาการฆ่าตัวตายสามารถป้องกันได้ แนะนำครอบครัวช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมทักษะชีวิตให้ลูกหลานตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองต้องสนใจและสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานว่าผิดปกติหรือไม่ หากเป็นเช่นนี้ควรเปิดโอกาสให้เขาได้พูดคุย ระบายปัญหาให้ฟัง ให้กำลังใจ อยู่เคียงข้าง พร้อมให้การช่วยเหลือ เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นและรู้สึกได้ว่าไม่โดดเดี่ยว แต่หาก ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได้ให้รีบพาไปรักษา หรือขอรับ คำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหน่วยบริการ สาธารณสุขใกล้บ้าน</p>
<p>มติชน (26 พ.ย.59)</p>	<p>เด็กพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามงานตามนโยบายของ ศธ.ใน จ.อุดรธานี ได้ย้ำให้ดูแลเด็กพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือเด็กแอลดี โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ไปจัดทำแบบการคัดกรองเด็ก รวมถึงให้ดูเรื่องกติกากการให้เงินอุดหนุนเพิ่มพิเศษ หรือเงินที่อุป้อพ ซึ่งที่ผ่านมาต้องมีรับรองแพทย์แต่มีปัญหว่าผู้ปกครองไม่ยอมรับสิ่งที่ถูกเป็นและไม่พาไปพบแพทย์ เด็กจึงไม่มีรับรองแพทย์ และเด็กบางคนก็อาจมีปัญหที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นพิเศษแต่ไม่ถึงขั้นเป็นแอลดี จึงให้ สพฐ.ไปดูว่าทำอะไรจึงจะให้เงินที่อุป้อพได้โดยไม่มีภาระยัดไส้ ทั้งนี้หากได้ตัวเลขเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ชัดเจนก็จะเร่งดำเนินการให้</p>
<p>สยามรัฐ (28 พ.ย.59)</p>	<p>10 ขั้นตอนช่วยชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจชนิดอัตโนมัติ หรือ เออีดีซีเอ็น โดยในคู่มือจะระบุรายละเอียดขั้นตอนในการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669 เรียนรู้เรื่องอาการฉุกเฉินเรียนรู้แผนผังการช่วยชีวิตฉุกเฉิน 10 ขั้นตอน พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้งานเครื่องเออีดีด้วย</p>
<p>แนวหน้า (28 พ.ย.59)</p>	<p>พังกาเปิดคลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานเปิด “คลินิก หมอครอบครัว” อ.เมือง จ.พังกา ที่โรงพยาบาลพังกา สาขาศึกษาบาลเมืองพังกา</p> <p>นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผอ.โรงพยาบาลพังกา กล่าวว่า คลินิกหมอครอบครัวเมืองพังกา เป็นระบบบริการที่มีทีมหมอดูแล จำนวน 2 ทีม โดยทีมที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชน เมืองพังกา รับผิดชอบดูแลประชากร ในเขตเทศบาลเมืองพังกาด้วยประชากร 7,966 คน ทีมที่ 2 รพ.สต.ตากแดด ประชากร 3,598 คน รพ.สต.ถ้ำน้ำผุด ประชากร 4,401 คน รพ.สต.เกาะปันหยี่ ประชากร 2,308 คน และ รพ.สต.บ้านเกาะไม้ไผ่ ประชากร 522 คน โดยจะให้บริการทุกคน ทุกสิทธิ์ และทุกกลุ่มวัย ให้บริการทุกที่ ทั้งในที่ตั้งและชุมชน บริการทุกอย่างทั้งป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และงานคุ้มครองผู้บริโภค บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี และบริการอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงจากบ้าน ครอบครัว ชุมชน ไปยังหน่วยบริการ ทั้งส่งไปและ ส่งกลับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ฐานเศรษฐกิจ (26 พ.ย.59)	<p>เชียงใหม่ขยะตกค้าง</p> <p>-เสนอข่าวนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งกำจัดขยะตกค้างปี 2559 กว่า 4 หมื่นตัน ขณะที่ขยะใหม่ล้นเพิ่มเกือบ 2,000 ตัน/วัน ให้ทุกชุมชนตั้ง "จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน" ขยะติดเชื่อต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2559-2564</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า (27 พ.ย.59)	<p>อากาศแปรปรวน</p> <p>-เสนอข่าว ที่จ.บุรีรัมย์ เกิดสภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิลดลงอีก 2 องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ปอดบวม ต้องเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่อง</p> <p>นพ.วิฑิต สถงภูษิตกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ แจงเตือนประชาชนเฝ้าระวังดูแลรักษาสุขภาพทำร่างกายให้อบอุ่นแข็งแรง โดยจากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีประชาชนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอด เข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ รวมแล้วกว่า 9,200 ราย</p>
มติชน (27 พ.ย.59)	<p>สสจ.ชุมพรเร่งปิดร้านหมอม้วนฝืน</p> <p>- เสนอข่าว ทพ.สุเทพ ภูติประวรรณ หัวหน้างานทันตสาธารณสุข สสจ.ชุมพร มีนโยบายแก้ปัญหาจัดฟันแฟชั่น การทำฟันปลอมเถื่อน รวมไปถึงปัญหาผู้ดำเนินการไม่ใช่ทันตแพทย์ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ให้รวบรวมเบาะแสการกระทำความผิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพช่องปากของประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปราบปราม รวมทั้งมีนโยบายให้โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งร่วมกันเฝ้าระวังผลกระทบจากการจัดฟันแฟชั่น จัดให้มีบริการถอดเหล็กจัดฟันแฟชั่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทันตแพทยสภา ที่จะให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการปราบปรามการจัดฟันแฟชั่นและฟันปลอมเถื่อน</p>
มติชน คอลัมน์ ทอล์คคอฟเดอะทาวน์ (27 พ.ย.59)	<p>โรคจากการขาดวิตามินบี</p> <p>- เสนอบทความ เขียนโดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา กล่าวว่า การที่เกิดโรคขาดบี 1 เกิดจากการกินอาหารที่วิตามินบี 1 ต่ำเกินไป ลำไส้ดูดซึมไม่ได้ ผ่าตัดกระเพาะ ลดความอ้วน ล้างไตผ่านช่องท้อง ฟอกทางเลือด ท้องเสียเรื้อรัง โรคของลำไส้ และจากการที่มีการใช้บี 1 ไปอย่างรวดเร็ว เช่น ไทรอยด์เป็นพิษ ตั้งครรภ์ขาดวิตามินโฟเลต กำลังให้นมลูก มีไข้โดยเฉพาะจากการติดเชื้อ มีโรคตับรุนแรง</p> <p>เมื่อขาดวิตามินบี 1 จะมีอาการทางระบบประสาทเป็นในรูปของเส้นประสาทพัง มือ เท้า แขน ขาชา อ่อนแรง รวมทั้งมีอาการทางสมอง ตากระตุก ตาเหล่ เดินเซ อาเจียน จนมีอาการซึม ถ้ารักษาไม่ทัน แม้ฟื้นขึ้นได้จะมีอาการหลงลืมถาวร หรือเสียความจำปัจจุบันไป อาการที่ออกทางหัวใจเริ่มจากเส้นเลือดขยายทั้งตัว จนหัวใจต้องบีบเลือดมากขึ้นทดแทน จนทำให้ต้องเก็บน้ำและเกลือไว้มากจนเกินควร หัวใจเมื่อทำงานหนักเกิน จะมีหัวใจวาย เจ็บหน้าอก</p> <p>แนะนำรับประทานอาหารประเภทธัญพืชเต็มเมล็ด เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ข้าวกล้อง ข้าวที่ไม่ขัดสี ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ลูกเดือย ขนมนึ่งโฮลวีท ซีเรียล เนื้อ ปลา ไข่ นม ผักใบเขียว มันฝรั่ง ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วเหลือง ส้ม มะเขือเทศ ที่ต้องรณรงค์ คือ การต้องกินข้าวซ้อมมือ ไม่ขัดสี ให้ความรู้ เลี่ยงหรือลดการกินอาหารที่ทำลายบี 1 อย่างลึ้มคิดถึงบี 1 ซึ่งอาจช่วยชีวิตคนป่วยได้ เรื่องเช่นนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะช่วยอะไรได้บ้าง ให้นคนไทยปลอดภัย</p>
ผู้จัดการออนไลน์ (26 พ.ย.59)	<p>ยาเสพติดชนิดใหม่ สตรอเบอร์รี่ควิก</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีโลกสังคมโซเชียล มีการส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เตือนภัย ยาเสพติดชนิดใหม่ในชื่อ "ไว ด้วยสตรอเบอร์รี่ (strawberry quick)" ว่า เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่แพร่หลายอยู่ตามโรงเรียน ยานี้มีลักษณะเป็นเม็ดคริสตัลที่ดูคล้ายขนมสตรอเบอร์รี่ป๊อปที่ เป็นลูกอมที่เวลาละลายจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันแตกป๊อปในปาก ยานี้มีกลิ่นเหมือนสตรอเบอร์รี่ด้วย และมีการแจกจ่ายมันให้เด็กตามสนามโรงเรียน เด็กๆที่กินโดยคิดว่ามันเป็นขนม จะถูกพาเข้า รพ. อย่างเร่งด่วนในสภาพที่ร่อแร่</p> <p>นายนิยม เต็มศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวนี้ มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งขณะนั้นได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจขนมที่มีลักษณะดังกล่าว ปรากฏว่า ตรวจไม่พบยาเสพติดผสมอยู่ สำหรับการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. ก็ไม่เคยได้รับตัวอย่างที่มีลักษณะดังกล่าว รวมทั้งได้ประสานไปยังสำนักยาและวัตถุเสพติดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ไม่เคยได้รับตัวอย่างมาตรวจพิสูจน์เช่นกัน และขณะนี้ก็ยังไม่พบกรณีนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
Now 26 (26 พ.ย.59)	-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวว่า Strawberry Quick เป็นยาเสพติดชนิดเดียวกับไอซ์ แต่มีการแต่งกลิ่น สี เพื่อเพิ่มมูลค่าในการจำหน่าย กำลังได้รับความนิยมในประเทศแถบยุโรป แต่ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนักในประเทศไทย
แนวหน้า (28 พ.ย.59)	ครอบครัววินาศ -เสนอข่าว พบครอบครัวนางจินตนา พลธานี อายุ 46 ปี ซึ่งป่วยด้วยโรคต่อมน้ำเหลืองบกพร่องเรื้อรัง อยู่บ้านเลขที่ 163 คู่มุขีเทพทุ่งถนนราชวงศ์ ซอย 7 เขตเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม รวม 4 ชีวิต ที่ต้องดำรงชีวิตอย่างลำบากแร้นแค้น โดยมีนางทองแดง ศรีษะ อายุ 86 ปี มารดานางจินตนา ที่ป่วยเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่กับ นางคำถนอม ศรีษะ อายุ 64 ปี พี่สาว และน.ส.สุภาวดี พลธานี อายุ 16 ปี บุตรสาว ในบ้านสภาพผุพัง ห้องน้ำไม่มีประตูและฝักัน เป็นห่วงบุตรสาว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใจบุญให้การมาช่วยเหลือ
มติชน (27 พ.ย.59)	ไข้หวัดนก - เสนอข่าว ทางกรมสัตวบาลได้สั่งฆ่าไก่จำนวน 200,000 ตัวที่ฟาร์มเลี้ยงแห่งหนึ่งในเมืองโมราร์พทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ หลังพบร่องรอยของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5เอ็น8 ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าไข้หวัดนกจะฟื้นคืนชีพกลับมาระบาดใหม่ในทวีปยุโรปอีก หลังจากก่อนหน้านี้มีการพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในฝูงเป็ดในฟาร์มเลี้ยงเล็ก ๆ ในประเทศเดนมาร์ก
มติชน (26 พ.ย.59)	โรคหัดหมู -เสนอข่าว เกิดปรากฏการณ์ประหลาดเรียกว่า "อันเดอร์สตอร์มแอมมา" ขึ้นในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ส่งผล ให้ผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเกิดอาการหายใจไม่ออกจำนวนถึง 8,500 คน ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะที่ระบบบริการฉุกเฉินไม่สามารถให้บริการได้ทันทั่วทั้งที่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ไป 4 ราย รายงานระบุว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเจ็อนไซพิเศษ อย่างการมีพายุฝนฟ้าคะนอง อากาศที่มีความชื้นสูง ปริมาณละอองเกสรหญ้าบางชนิดในอากาศที่สูง โดยเมื่อละอองเกสรดังกล่าวดูดซับน้ำ เกิดการแตกตัวเป็นละอองขนาดเล็ก เมื่อสูดเข้าไปในปอดทำให้มีอาการคล้ายโรคหัดขึ้น ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากดังกล่าว ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเคยเกิดในออสเตรเลียเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น
แนวหน้า ข่าวสด (28 พ.ย.59)	โรคภูมิแพ้เฉียบพลัน -เสนอข่าว ทางการรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียเปิดเผยว่า พบผู้เสียชีวิตด้วยอาการหอบหืดจากพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6 ราย ขณะที่ผู้ป่วยมีมากกว่า 8,500 คนแล้ว ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากละอองเรณูข้าวไรย์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยพบเห็น ทำให้ผู้สูดดมมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้เฉียบพลัน